

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA CỬA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY**  
**tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn**  
**về công tác phát triển đảng là đoàn viên, thanh niên**

-----

Ngày 24/8/2023, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác phát triển đảng là đoàn viên, thanh niên. Tham dự buổi làm việc còn có Lãnh đạo các đơn vị, gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đảng là đoàn viên, thanh niên, một số giải pháp tổ chức thực hiện trong giai đoạn tới và ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo như sau:

**1. Kết quả đạt được**

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, trong giai đoạn năm 2017 đến nay, số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu được kết nạp Đảng trên địa bàn toàn tỉnh là 13.052/32.960 tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp chiếm tỷ lệ **39,6%**. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng qua đó đã tạo được nhiều nguồn phát triển đảng, nhất là các đoàn viên ưu tú có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa, tạo động lực phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên, nhằm bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng; đồng thời góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

**Tuy nhiên**, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng còn thấp so với số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng (chiếm tỷ lệ 39,6%). Một số cấp ủy đảng, tổ chức đoàn chưa làm tốt công tác



bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Việc theo dõi, phân công đảng viên giúp đỡ phát hiện quần chúng ưu tú vào Đảng chưa được quan tâm đúng mức.

## **2- Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới**

Công tác phát triển đảng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đảng và đảng viên có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng ta, do đó phải thường xuyên phát hiện, tìm các nhân tố xuất sắc, tích cực để kết nạp vào hàng ngũ của đảng nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng. Để làm tốt công tác phát triển đảng trong thời gian tới, đặc biệt là phát triển đảng tại những nơi có tổ chức đoàn thanh niên, các lực lượng có yếu tố trẻ, đề nghị các cấp ủy trực thuộc tỉnh, cơ quan, đơn vị, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng; xác định nhiệm vụ chăm lo, rèn luyện đoàn viên ưu tú để phát triển đảng là một quá trình đòi hỏi có sự liên tục từ tổ chức đoàn trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự phối hợp của các cấp ủy, tổ chức đoàn về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng từ đoàn viên ưu tú là những thanh niên có thành tích học tập tốt đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn và các phong trào do Đoàn phát động; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, xác định động cơ vào Đảng thật sự đúng đắn, tích cực học tập, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để trở thành đảng viên.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải chủ động cử đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng phát triển đảng viên, phân công đảng viên kèm cặp, giáo dục, giúp đỡ để phát hiện những nhân tố tích cực, tiên tiến, thực sự là đoàn viên ưu tú, từ đó giới thiệu với Đảng xem xét kết nạp.

3- Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mở các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, chậm nhất vòng 6 tháng kể từ khi đoàn viên ưu tú được tổ chức đoàn giới thiệu, 100% đoàn viên phải được bồi dưỡng cảm tình đảng. Tiếp tục theo dõi, đánh giá việc phát triển đảng viên là đoàn viên ưu tú đối với các cấp ủy đảng, xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển đảng viên của mỗi chi bộ trong cấp ủy.



4- Giao Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua, kết thúc phong trào, đợt thi đua lựa chọn nhân tố tích cực, đủ điều kiện để tổ chức kết nạp đảng. Nghiên cứu bổ sung tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức đoàn, hàng năm tổ chức đoàn giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên/năm được cấp ủy kết nạp đảng.

5- Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân để nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp đổi mới nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; hàng tháng giới thiệu, tuyên truyền gương đảng viên trẻ, những tổ chức đảng, tổ chức đoàn những mô hình, cách làm hiệu quả trong việc phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác phát triển đảng là đoàn viên, thanh niên. Đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- TTTU,
- Như thành phần dự làm việc,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Báo ĐN, Đài PT&TH Đồng Nai,
- CP.VPTU- N2, T, C3,
- Lưu VPTU.

**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Viên Hồng Tiến**